

6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตอยู่ทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ โครงการลงทุนสร้างโรงงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และโครงการสร้างส่วนต่อขยายที่โรงงานนพวงศ์ โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังนี้

6.1. โครงการลงทุนสร้างโรงงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามัคคี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับเป้าหมายการเติบโตในระยะ 3 – 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 18 ไร่

โครงการนี้คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 578.25 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะใช้สัดส่วนเงินลงทุนเป็นหนี้สินต่อทุน ประมาณ 5 เท่า โดยมีสรุปรายละเอียดทางการเงินและสมมติฐานที่สำคัญของโครงการ ดังนี้

กำลังการผลิตสูงสุด	- กำลังการผลิตแบบทอด 3,540 ตันต่อปี - กำลังการผลิตแบบย่าง 1,890 ตันต่อปี
ประมาณการรายได้ต่อปี	1,568 – 2,842 ล้านบาท
ประมาณการอัตรากำไรสุทธิ	12%
IRR	35.9 %
Payback period	3 ปี 1 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว	6.75%

หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ และผลตอบแทนของโครงการในตาราง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ และราคาขาย เป็นต้น

สำหรับโครงการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งคณะทำงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และเริ่มตอกเสาเข็มในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมกับเปิดประมูลการก่อสร้างภายในเดือนมีนาคม 2558 คาดว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ภายในเดือนเมษายน 2558 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 13 เดือน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559 ซึ่งจะสอดคล้องกับประมาณการยอดขายของบริษัทในอนาคต โดยความเสี่ยงของโครงการจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรให้ทันตามกำหนดเวลา ความเสี่ยงในการจัดหาเงินที่ใช้สำหรับการลงทุน และสำหรับเงินทุนหมุนเวียน และความเสี่ยงในการฝึกฝนแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือ เป็นต้น

6.2. โครงการสร้างส่วนต่อขยายที่โรงงานนพวงศ์

โครงการปรับปรุงเครื่องจักรและขยายกำลังการผลิตที่โรงงานนพวงศ์ ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนำเสนอแผนงบประมาณประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 และการสั่งซื้อเครื่องจักรและปรับปรุง

พื้นที่ทุกครั้งจะต้องมีการนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้มีอำนาจตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.2.1. โครงการปรับปรุงเครื่องจักร

เนื่องด้วยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับทอด มีอายุค่อนข้างมากทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง ประกอบกับตลาดมีความต้องการสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองกับการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีโครงการดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยโครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นจาก 90 BPM (Bag per Minute) เป็น 120 BPM (Bag per Minute) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท โดยปัจจุบันได้มีการส่งเครื่องจักรกลับไปปรับปรุงที่ Supplier อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะนำเครื่องจักรชุดแรกกลับมาใช้ได้ในเดือนเมษายน 2558 และจะสามารถปรับปรุงเครื่องจักรทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าแรงการผลิตได้ ร้อยละ 0.6 ของต้นทุนการผลิตรวม

6.2.2. การขยายกำลังการผลิต

เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2558 และปี 2559 ก่อนเริ่มเดินเครื่องผลิตที่โรงงาน ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จึงต้องมีการขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงงานนพวงศ์ โดยโครงการนี้จะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรของสายการผลิตสินค้าย่าง, สินค้าทอด, เครื่องจักรบรรจุ, และการปรับปรุงอาคารผลิตให้รองรับเครื่องจักรใหม่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 17.7 ล้านบาท ประกอบด้วยการลงทุนปรับปรุงอาคารพื้นที่ จำนวน 7 ล้านบาท และการลงทุนในเครื่องจักรจำนวน 10.7 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่คือ การเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน ส่วนการปรับปรุงสถานที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับกับยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2558 และปี 2559